

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวแม้ดอลลาร์ฟื้นเทียบสกุลเงินหลัก, ทุนไหลเข้ายังหนุนบาท

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวาน แม้ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้น แต่เงินบาทยังได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้า

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.10 และแนวรับที่ 33.20

*ดอลลาร์รักษาช่วงบวกไว้ได้ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับเยนและยูโรในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยง หลังจากนักลงทุนลดความกังวลเรื่องเกาหลีเหนือ และพายุเฮอริเคนเออร์มา

*วานนี้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับเยน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นวันเดียวมากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในรอบเกือบ 8 เดือน

*ยูโรอ่อนค่าลง หลังนาย Benoit Coeure กรรมการธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของยูโรโซน อาจช่วยชดเชยผลกระทบเชิงลบจากการแข็งค่าของยูโร แต่ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดเยื้อ อาจถ่วงเงินเฟ้อลง

*ปอนด์ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษอาจแสดงความเห็นในเชิงคุ่มเข้มอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ในสัปดาห์นี้

*ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ยอมรับได้มีการเข้าแทรกแซงค่าเงินบาทเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป โดยสะท้อนได้จากทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ที่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธปท.มีเครื่องมือพร้อมดูแลการเก็งกำไรเงินบาท แต่ขอรอดูข้อมูลที่ขอจากทางสถาบันการเงิน ระยะเวลาหนึ่งก่อน

*ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ยอมรับมีความกังวลต่อค่าเงินบาท ที่แข็งค่ามากกว่าคู่แข่งในภูมิภาค โดยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมบ้าง แต่ยังไม่มากจนเป็นปัญหา ขณะที่เชื่อว่า ธปท.รับรู้ปัญหาดังกล่าว และมีเครื่องมือพร้อมดูแลอยู่แล้ว

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 377.35 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.71 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 5.47 พันล้านบาท

*08.42 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.12/15 จาก 33.12 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.599/621 จาก 39.620 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.36/38 จาก 109.39 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1954/55 จาก 1.1951 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังทรงๆ อยู่ แม้อดอลลาร์จะ rebound ต่อเนื่องเทียบ
กับ major currency แต่ fund flows ที่ยังเข้ามาในบ้านเราต่อเนื่อง ก็ยัง support บาทอยู่" ดีล
เลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้